



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖/๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. อิสราเอล

- อิสราเอลแต่งตั้งทูตประจำตุรกีครั้งแรกในรอบ ๔ ปี หลังตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

- ไนจีเรียเผชิญปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เนื่องจากสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน

๑. อิสราเอล : อิสราเอลแต่งตั้งทูตประจำตุรกีครั้งแรกในรอบ ๔ ปี หลังตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศแต่งตั้งนายไอริต ลิลเลียน (H.E. Mr. Irit Lillian) นักการทูตอาวุโสที่เคยทำงานในสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ณ กรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนับเป็นการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำตุรกีครั้งแรกภายหลังถูกตัดสัมพันธ์ทางการทูตเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะกันกับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเมื่อปี ๒๕๖๑ ซึ่งทำให้ผู้ประท้วงตายหลายสิบคน

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและตุรกีเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่ นายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน (Mr. Recep Tayyip Erdogan) ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี ๒๕๕๖ และได้กล่าวโจมตีถึงการปฏิบัติของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ รวมทั้งกล่าวตำหนิ นาย Shimon Peres อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในเวทีการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในปี ๒๕๕๒ ส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นในปี ๒๕๕๓ เมื่อกองกำลังทหารอิสราเอลโจมตีเรือของตุรกีที่บุกกรุกน่านน้ำของอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือชาวฮามาสในฉนวนกาซา เป็นเหตุให้มีชาวตุรกีตาย ๙ คน

อย่างไรก็ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายกลับมาฟื้นฟูกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Rapprochement) อีกครั้งหนึ่ง โดยประธานาธิบดี Issac Herzog ของอิสราเอลเดินทางไปเยือนตุรกีในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีแอร์โดอัน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการประกาศฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดอันยังคงให้คำมั่นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า ตุรกีจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าตุรกีจะสนับสนุนปาเลสไตน์น้อยลงแต่อย่างใด

ที่มา: <https://www.aljazeera.com/news/2022/9/20/israel-appoints-ambassador-to-turkey-first-time-since-2018>

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย : ไนจีเรียเผชิญปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เนื่องจากสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน

ไนจีเรียกำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงสุดในรอบ ๑๐ ปี โดยทางการของไนจีเรียรายงานว่า ในปี ๒๕๖๕ มีผู้เสียชีวิตกว่า ๓๐๐ คน โดยเฉพาะเพียงแค่วันเดียวนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๒๐ คน ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ นอกจากนี้ น้ำท่วมยังทำลายที่นาหลายพันเอเคอร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปยังการขาดแคลนอาหารในแอฟริกา

ทั้งนี้ ไนจีเรียจะประสบเหตุน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ในขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าน้ำท่วมหนักที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากน้ำที่ไหลล้นจากแม่น้ำหลายสายในท้องถิ่น ฝนที่ตกหนักผิดปกติ และการระบายน้ำส่วนเกินจากเขื่อน Lagdo ในแคเมอรูนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของภูมิภาค ด้านศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติของไนจีเรียออกประกาศเตือนภัยจากฝนที่ตกหนักผิดปกติในสัปดาห์หน้า

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางการไนจีเรียได้ประกาศเตือนหลายรัฐทั่วประเทศ ให้เตรียมรับมือกับอุทกภัยระลอกใหม่ที่อาจตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อน ๒ แห่งของประเทศใกล้ล้นออกมาแล้ว โดยสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติไนจีเรียแนะนำให้รัฐบาลของประเทศใกล้เคียงเตรียมการอพยพชุมชนที่มีความเสี่ยง และเตรียมเสบียงอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ทั้งนี้ สำหรับเมือง Jigawa ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๐ คน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเสียชีวิตมากถึง ๙๑ คน ตลอดปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในประเทศ

ด้านนักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของไนจีเรียวิเคราะห์ว่า สาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมที่เจอซ้ำทุก ๆ ปี คือ โครงสร้างพื้นฐานของถนนที่ไม่ดี ปัญหาการระบายน้ำ และการกำจัดขยะ ซึ่งฝนที่ตกหนักผิดปกตินี้คือหลักฐานที่ชัดเจนของการเกิดภาวะโลกรวน (Changing Climate)

ที่มา: <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/nigeria-battling-worst-floods-in-a-decade-with-more-than-300-people-killed-in-2022>

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕